

**THÔNG CÁO BÁO CHÍ VÀ CỔ ĐÔNG**  
V/v: *Bài viết và tin đồn không đúng sự thật đến cổ phiếu SJF*

**Kính gửi:**

- **Các Cơ quan Báo chí;**
- **Các Quý Cổ đông, Nhà đầu tư.**

Trong phiên giao dịch ngày 30/03/2022 cổ phiếu SJF của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương đã có biến động mạnh và giảm sàn từ giữa phiên giao dịch do bị ảnh hưởng từ những tin đồn thất thiệt cho rằng cổ phiếu SJF thuộc hệ sinh thái liên quan đến các mã cổ phiếu của “Nhóm Louis”.

Để bảo vệ quyền lợi của Cổ đông, Nhà đầu tư – Công ty chúng tôi đã có **Thông cáo báo chí và cổ đông về V/v “biến động giá cổ phiếu SJF và tin đồn không đúng sự thật”** đồng thời mong muốn các nhóm hội, tổ chức, cá nhân đã và đang có những hành vi tung tin, loan truyền sai sự thật về SJF chấm dứt mọi hoạt động sai trái này.

Mặc dù chúng tôi đã có Thông cáo báo chí chính thống nhưng một số cá nhân vẫn cố tình loan truyền các thông tin sai sự thật về SJF đã làm cho các Cổ đông, Nhà đầu tư của SJF hiểu lầm, hoang mang dẫn đến mã cổ phiếu SJF luôn bị bán tháo, giảm sàn, giảm giá trị cổ phiếu SJF trong suốt thời gian dài từ đầu tháng 4/2022 cho đến ngày 20/04/2022.

Đỉnh điểm ngày 21/04/2022, sau khi Báo chí chính thức đưa tin việc Chủ tịch Louis Holdings bị khởi tố và bắt tạm giam bởi hành vi “Thao túng thị trường chứng khoán” thì một số tài khoản, nickname trên các diễn đàn như F247.com; F319.com, Facebook, Tiktok, zalo... tiếp tục lan truyền thông tin sai sự thật cho rằng cổ phiếu SJF có liên quan đến “Nhóm Louis”. Việc lan truyền thông tin sai sự thật đã làm ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng đến giá trị cổ phiếu SJF của Cổ đông, Nhà đầu tư chúng tôi tại phiên giao dịch ngày 21/04/2022 – cụ thể: Cổ phiếu SJF bị giảm sàn ngay khi mở cửa phiên giao dịch.

Bằng văn bản này, chúng tôi xin thông báo tới Quý Cổ đông, Nhà đầu tư, Các Cơ quan báo chí như sau:

1. Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương (có mã cổ phiếu “SJF”) không có bất kỳ giao dịch hay liên quan gì đến nhóm doanh nghiệp Louis và ông Đỗ Thành Nhân.

2. Để bảo vệ quyền lợi của Cổ đông, Nhà đầu tư cũng như uy tín hình ảnh của Công ty, chúng tôi đang thu thập và cung cấp cho Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) – trực thuộc Bộ Công an các tài khoản, nickname trên các diễn đàn như F247.com; F319.com, Facebook, Tiktok, zalo... đã tung tin, loan truyền sai sự thật về mã cổ phiếu SJF, để xem xét truy cứu trách nhiệm.

***Để tránh những hệ quả không đáng có, chúng tôi đề nghị ngay lập tức các tài khoản, nickname trên các diễn đàn như F247.com; F319.com, Facebook, Tiktok, zalo... đã và đang tung tin, loan truyền sai sự thật về mã cổ phiếu SJF hãy gỡ bỏ và đính chính thông tin.***

Nếu ngày 22/04/2022 vẫn còn tồn tại các tin sai sự thật về SJF chúng tôi sẽ cung cấp, bàn giao hình ảnh các tài khoản, nickname có liên quan để Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) – trực thuộc Bộ Công an xem xét xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

3. Về hoạt động kinh doanh hiện tại của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương (“SJF”) vẫn diễn ra bình thường và đang rất thuận lợi khi các đơn hàng lớn với các đối tác được chốt thực hiện ngay từ tháng 04. Cụ thể, ngày 15/04 Công ty đã chính thức nhận được tiền cọc thực hiện đơn hàng tám lót đường từ đối tác Crocodile Products (Canada). Vừa qua Công ty cũng đã làm việc với Tỉnh Thanh Hoá để tinh bố trí địa điểm cho 02 dự án lớn mới của SJF mà tỉnh đang rất ủng hộ. Dự kiến cuối tháng 04/2022 SJF sẽ cùng đối tác nước ngoài đi khảo sát và quyết định địa điểm đầu tư do tỉnh Thanh Hoá giới thiệu.

Chúng tôi mong muốn và kính đề nghị Quý cổ đông và các nhà đầu tư thận trọng, kiểm chứng trước những tin đồn thất thiệt, chỉ cập nhật những tin chính thức về doanh nghiệp trên các kênh chính thống để đánh giá một cách đầy đủ, khách quan, chính xác về hoạt động của doanh nghiệp để có quyết định đầu tư sáng suốt phù hợp.

***Trân trọng!***

**Chủ tịch HĐQT**



**Nguyễn Trí Thiện**